

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TW HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 253 /HD- BTCKT
V/v về việc thống nhất mô hình
tổ chức Hội NCT Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Các đồng chí Chủ tịch Hội NCT,
Trưởng ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố

Sau 9 năm thực hiện mô hình tổ chức Hội Người cao tuổi (NCT) cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cấp quận, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố đã có những bất cập về mô hình tổ chức Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện trong cả nước. Đáp ứng nguyện vọng của các cấp Hội, Ban Đại diện Hội NCT các tỉnh, thành phố đề nghị Ban Thường vụ Trung ương Hội báo cáo với cấp có thẩm quyền cho phép cấp tỉnh, cấp huyện không để mô hình tổ chức Ban Đại diện Hội NCT như hiện nay, thống nhất chung trong cả nước mô hình Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện. Ban Thường vụ Trung ương Hội sẽ báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng Tổng kết mô hình tổ chức Hội NCT hai cấp hiện nay và đề xuất mô hình tổ chức Hội trong thời gian tới theo nguyện vọng của Hội NCT các địa phương là nên thống nhất mô hình tổ chức hội 4 cấp.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 158-TB/TW, ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới, để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, gắn với vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, phát triển tổ chức, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước đối với các tầng lớp nhân dân thì mô hình tổ chức Ban Đại diện Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện sẽ có những khó khăn riêng, Ban Thường vụ Trung ương Hội đề nghị các đồng chí Trưởng Ban Đại diện/Chủ tịch Hội NCT các tỉnh, thành phố báo cáo với cấp ủy, chính quyền cùng cấp về những khó khăn, thuận lợi của mô hình tổ chức Hội NCT hiện nay và ý kiến đề xuất của mình về mô hình tổ chức Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện như nêu trên, để các đồng chí lãnh đạo địa phương quan tâm, tạo sự đồng thuận trong định hướng mô hình tổ chức Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện trong thời gian tới.

Rất mong được các đồng chí quan tâm. / *Bruno*

Nơi nhận:

- Hội NCT các tỉnh/Tp;
- Các UV Ban Thường vụ;
- Các ban và VP; Trang TTĐTTH
- Lưu BTCKT, VT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

